

## ข้อชี้แจงการเผยแพร่สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2562

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับผิดชอบจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสของประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง (Special Data Dissemination Standard: SDDS) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสามารถจัดทำและเผยแพร่สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสตามมาตรฐาน SDDS ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนแนวคิดและระบบการประมวลผลที่พัฒนาไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงของภาวะเศรษฐกิจระยะสั้นมาโดยลำดับ

การจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส สศช. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลภายใต้มาตรฐาน SDDS ใน 4 มิติมาโดยตลอด คือ

1. **ค้ำรวม ความถี่ และความตรงต่อเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล (data coverage, periodicity and timeliness)** แสดงถึงความครบถ้วนของข้อมูล และความตรงต่อเวลาของการเผยแพร่ข้อมูล ปัจจุบัน สศช.เผยแพร่ข้อมูลภายหลังไตรมาสอ้างอิงประมาณ 7 สัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ที่สามของเดือนที่สองของแต่ละไตรมาส โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือการเผยแพร่ข้อมูลไม่เกิน 3 เดือน หรือ 12 สัปดาห์ของไตรมาสอ้างอิง
2. **การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน (access by the public)** หน่วยงานที่จัดทำข้อมูลสถิติต้องมีการเปิดเผยกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าแก่สาธารณะ (advance release calendars) และการเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่อสาธารณะนั้นต้องเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม และทุกช่องทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลในการวางแผนและนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
3. **จรรยาบรรณในการจัดทำข้อมูล (integrity of the disseminated data)** แสดงถึงความโปร่งใสในวิธีปฏิบัติ การดำเนินการ และการบริหารงานของหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลสถิติ
4. **คุณภาพในการจัดทำข้อมูล (quality of the disseminated data)** ต้องมีการเผยแพร่วิธีการประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนตามมาตรฐาน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง (Special Data Dissemination Standard: SDDS) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2562 ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ทาง สศช.ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงของการเผยแพร่ข้อมูลใน 2 ประการคือ

1. **ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2562** จะมีการแถลงข่าว และเผยแพร่ข้อมูลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 จากเดิมที่ทาง สศช. มีการจัดแถลงข่าวและเผยแพร่

ข้อมูลทุกวันจันทร์ที่สามของเดือนที่สองของแต่ละไตรมาสเนื่องจากวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

2. **การจัดทำและประมวลผลข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสด้านการผลิต** จะปรับเปลี่ยนการจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2544 ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นการจัดจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ.2552 ในการเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2562 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำรายได้ประชาชาติรายปีของ สศช. อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถสะท้อนโครงสร้างปัจจุบัน และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศได้โดย สศช. จะจัดทำข้อมูลสถิติข้อมูลย้อนหลังเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป และนักวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลระยะยาวในรูปแบบของอนุกรมข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงไตรมาสปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)